

การเยือนสหราชอาณาจักรของอธิบดีกรมการกงสุล

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุลและคณะ ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร เพื่อประชุมหารือกับนายปลันน์ เทพรัักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ



อธิบดีกรมการกงสุล (ขวา) ร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (ซ้าย) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต จากนั้น อธิบดีกรมการกงสุลและคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต

หัวข้อการประชุมหารือได้แก่ การพัฒนาการให้บริการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรองรับ E-Visa แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรองรับปริมาณงานด้านกงสุลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น การให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในสหราชอาณาจักร การให้บริการบัตรประชาชนแก่คนไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหนึ่งในสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ จำนวน 16 แห่ง ที่จะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 โดยในการนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงแผนงานการพัฒนาระบบการตรวจลงตราในภาพรวมด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เชิญนาง Louise Proudlove, Head of Consular Assistance, Foreign and Commonwealth Office (FCO) และคณะ ประชุมหารือกับอธิบดีกรมการกงสุลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับกลไกความร่วมมือด้านการกงสุลตามกรอบการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 (First Thailand-United Kingdom Strategic Dialogue) ซึ่งได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 สาระสำคัญของการหารือครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ การมีมาตรการในเชิงป้องกันเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เดินทางไปประเทศไทย มาตรการในการ

ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของไทย การดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษที่ประสบปัญหาในลักษณะต่าง ๆ โดยในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะให้จัดประชุมกลไกทวิภาคีด้านการกงสุลโดยมีอธิบดีกรมการกงสุลของทั้งสองฝ่ายเป็นประธาน ภายในเดือนเมษายน 2557 ที่ประเทศไทย เพื่อนำผลการประชุมไปรายงานในกรอบการประชุมหรือเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2557



อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้การต้อนรับ นาง Louise Proudlove, Head of Consular Assistance, Foreign and Commonwealth Office (FCO) และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับกลไกการประชุมด้านการกงสุลภายใต้กรอบการประชุมหรือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต



จากนั้น ในวันที่ 2 กันยายน 2556 อธิบดีกรมการกงสุลและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานด้านหนังสือเดินทาง ระยะที่ 2 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้พบหารือกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่รับผิดชอบงานด้านหนังสือเดินทาง เพื่อรับฟังปัญหาทางเทคนิคและอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อชี้แนะเพื่อพัฒนาการให้บริการงานหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ



นายณัฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จากนั้น ได้มีการประชุมด้านการกงสุลโดยมีรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้ย้ำถึงการปฏิบัติงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนโดยเคร่งครัดและรอบคอบ รวมทั้งได้ย้ำถึงนโยบายของกระทรวงฯ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เข้ามาใช้ในภารกิจด้านกงสุล ทั้งด้านหนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา และงานทะเบียนราษฎร

